

# “Nên lựa chọn băng vệ sinh như thế nào trong ngày nắng nóng, để mang lại cảm giác nhẹ nhàng, êm thoáng?”

Huyền Minh - Bình Dương

**M**ùa hè đang đến gần với những tia nắng vàng rực rỡ trên từng con phố. Nhưng tiết trời nắng đó cũng kéo theo biết bao mệt mỏi, đặc biệt là đối với chị em phụ nữ trong những ngày “khó ỏi”. Cảm giác nóng nực, khó chịu là điều không thể tránh khỏi, và chắc hẳn, chị em rất cần đến người bạn đồng hành giúp chị em thoải mái, yên tâm hơn khi sử dụng.

## Để dàng bảo quản sản phẩm

Hiểu và biết được nhu cầu của chị em phụ nữ, nhãn hàng Feleese đã cho ra mắt sản phẩm băng vệ sinh (BVS) không cánh nhẹ nhàng, êm thoáng. Đây là sản phẩm với những tinh năng vô cùng nổi trội đến từ xứ sở lá phong đỏ Canada. Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, sản phẩm BVS Feleese không cánh chiếm được cảm tình của khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bao bì sản phẩm với màu xanh lá trang nhã, bắt mắt; lớp vỏ được tráng bạc diệt khuẩn tối đa đem lại cảm giác an tâm cho người dùng. Đặc biệt là nắp mở thông minh hiện đại giúp chị em phụ nữ sử dụng dễ dàng và bảo quản sản phẩm được tốt hơn.

**Sản phẩm BVS Feleese được phân phối bởi:** Công ty TNHH DV - TM & SX Phú Cường.

**Văn phòng đại diện:**  
22 B8 Đám Trấu, P. Bạch Đằng,  
Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.  
**Hotline:** 01222 333 355.

**Email:**  
myphamphucuong@gmail.com



**Địa chỉ tham khảo:**  
www.myphamphucuong.com.vn

## Những tinh năng ưu việt

Khám phá chiếc băng vệ sinh Feleese không cánh, chúng ta sẽ thấy những tinh năng ưu việt của sản phẩm. Thiết kế siêu mỏng với 5 lớp siêu thấm cao cấp, không cánh giúp chị em phụ nữ thoải mái hơn trong những ngày ấy. Bề mặt cotton như một lớp bông mềm mại với hàng ngàn lỗ nhỏ li ti có tác dụng thấm hút thật nhanh.

Một điểm vượt trội so với các sản phẩm thông thường khác đó là màng lan tỏa giúp dung dịch dần đều khắp mặt băng. Cùng lớp hạt cao phân tử thông minh giúp khóa lượng dung dịch, đồng thời ngăn không cho dung dịch trào ngược trở lại, tạo cho bạn cảm giác khô thoáng, an toàn.

## Tự tin sải bước

Trong những ngày nguyệt san ghé thăm, cô nàng đóng đánh kiểu kỳ ấy hẳn sẽ khiến chị em bực bội, khó chịu. Sự ra đời của Feleese đã xóa tan những phiền muộn ấy. Cảm giác nhẹ nhàng, mỏng manh tựa như không, giúp chị em thoải mái hơn trong vận động hàng ngày. Đặc biệt với thành phần thảo dược như trà xanh, lô hội, bạc hà giúp giải quyết hoàn toàn nỗi lo về mùi hôi, giảm nguy cơ viêm nhiễm các bệnh phụ khoa, giảm đau bụng kinh và lượng huyết trắng hiệu quả, đem đến sự thoáng mát, tươi mới cho phái nữ. Và còn gì tuyệt vời hơn khi chị em có thể tự tin diện những bộ váy thời trang trong ngày hè rực nắng. Vì sản phẩm băng vệ sinh Feleese không cánh sẽ giúp chị em phụ nữ không còn lo âu, e ngại khi sử dụng. Tự tin sải bước trong ngày nắng, thả hồn mình phiêu bóng theo áng mây, Feleese không cánh siêu mỏng, êm thoáng, nhẹ nhàng – người bạn đồng hành đáng tin cậy của chị em phụ nữ.

## Thay băng vệ sinh 3 - 4 tiếng một lần

Băng vệ sinh đã quá quen thuộc đối với chị em phụ nữ. Tuy nhiên, có những thói quen khi sử dụng tưởng chừng đơn giản nhưng lại chính là nguyên nhân gây bệnh phụ khoa cho chị em. Nhiều chị em có thói quen tiết kiệm băng vệ sinh hoặc lười thay vào những ngày cuối của chu kỳ. Điều này không nên chút nào bởi nó sẽ tạo môi trường tốt cho vi khuẩn sinh sôi khiến bạn cảm giác ngứa ngáy, khó chịu, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc bệnh phụ khoa. Để đảm bảo vệ sinh và sức khỏe, cứ 3 - 4 tiếng các bạn gái nên thay chúng một lần, dù là ngày ít hay nhiều. Băng vệ sinh được làm từ chất liệu bông, sợi nên rất dễ hút ẩm và biến chất, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, sinh sôi, vì thế không để băng vệ sinh trong nhà tắm. Ngoài ra, với những băng vệ sinh đã mở túi, bạn nên đóng gói kín sau đó cất ở nơi khô thoáng để đảm bảo an toàn.

## Lưu ý hạn sử dụng

Băng vệ sinh là vật bất li thân với chị em trong những ngày “đèn đỏ”. Tuy nhiên vẫn có nhiều chị em chưa biết dùng đúng cách nên dễ gây viêm nhiễm “vùng kín”. Để đảm bảo an toàn cho vùng kín cũng như sức khỏe của chính mình, bạn cần thường xuyên chú ý tới hạn sử dụng của băng vệ sinh, nên dùng loại càng gần ngày sản xuất càng tốt. Nếu quá hạn, nó có thể biến chất, làm tổn thương vùng kín và nguy hại cho sức khỏe. Ngoài ra, nên rửa tay thật sạch trước khi thay băng vệ sinh, tay bẩn là cơ hội để vi khuẩn trú ngụ. Khi tiếp xúc với băng vệ sinh, vi khuẩn từ tay ta sẽ “tán công” vào chúng rồi xâm nhập vào cơ thể, gây viêm nhiễm hoặc các bệnh phụ khoa nguy hiểm ●